

Số: 308 /BC-UBND

Nga Sơn, ngày 15 tháng 8 năm 2018

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến về tên các cầu lớn bắc qua sông thuộc tuyến đường lộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Công văn số: 15395/ UBND-CN ngày 15 /12/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đặt tên các cầu lớn qua sông thuộc tuyến đường lộ ven biển, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 2057/SVHTTDL-NVVH ngày 25/7/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đặt tên các cầu lớn qua sông thuộc tuyến đường lộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa; UBND huyện Nga Sơn báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan chuyên môn và nhân dân như sau:

1. Công tác triển khai thực hiện:

Ngày 06/6/2018, UBND huyện đã có Công văn số 526/UBND-VHTT gửi UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và huyện Hậu Lộc về việc tham vấn ý kiến đặt tên các cầu lớn qua sông thuộc tuyến đường lộ ven biển, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 02/8/2018, UBND huyện đã có Công văn số 767/UBND – KT&HT gửi Các tổ chức Đảng, đoàn thể, ban ngành cấp huyện; UBND các xã Nga Thủy; Nga Tiến về việc tham vấn ý kiến tham vấn ý kiến đặt tên các cầu lớn qua sông thuộc tuyến đường lộ ven biển, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.

2. Kết quả thực hiện:

a. Về tên Cầu bắc qua sông Càn, lý trình Km0+00, nối giữa thôn 1 xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình với Thôn Tiến Giáp, xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chiều dài 640m.

Kết quả: 100% nhân dân xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa các tổ chức Đảng, đoàn thể, các nhà chuyên môn và nhân dân thống nhất với tên dự kiến là cầu Thanh Bình. Cầu Thanh Bình ghép theo tên 02 tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình, thể hiện sự kết nối giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, là tiền đề, là cầu nối giao thương tạo nên giá trị vật chất và tinh thần to lớn cho nhân dân hai huyện.

b. Về tên Cầu qua sông Đò Lèn, lý trình Km7+423m, nối giữa xóm 1, xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn với Xóm Đa Tân, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc.

Kết quả: 100% nhân dân xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc và xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn, các tổ chức Đảng, đoàn thể, các nhà khoa học đều thống nhất đặt tên là Cầu Phạm Bành. Với ý nghĩa, Phạm Bành (1827 - 1887): Người làng Trương Xá, nay thuộc xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, ông đỗ cử nhân năm Giáp Tý (1864), được bổ dụng làm Đốc học, rồi Án sát tỉnh Nghệ An. Hưởng ứng chiếu Cần Vương chống Pháp, ông đã từ quan về quê nhà cùng với bạn là Hoàng Bật Đạt mộ quân khởi nghĩa. Về pháp lý, đây cũng là tên được phê duyệt tại Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến của nhân dân, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan chuyên môn và nhân dân về tên cầu lớn qua sông thuộc tuyến đường lộ ven biển đoạn qua huyện Nga Sơn. Kính đề nghị Hội đồng tư vấn tỉnh, UBND tỉnh xem xét. /.

Nơi nhận:

- Sở VH-TT-DL tỉnh (b/c);
- Hội đồng tư vấn tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);
- Phòng VH-TT (p/h);
- Lưu: VT, KT&HT.

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Quyết

